




Umsagnir Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um eftirfarandi tillögur lagðar fram í borgarráði þann 9. 
janúar 2020.  Báðar tillögur eru merktar málsnúmeri R20020232: 
 

Erindi innkomið 13. janúar kl. 16:06 – Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að innheimta 
hundaskatts fari í uppbyggingu á hundasvæðinu á Geirsnefi – R20010132. 
Heilbrigðiseftirlitið vill leiðrétta orðalag sem fram kemur í tillögunni þar sem talað er um 
„hundaskatt“.  Um er að ræða þjónustugjöld og slíkum gjöldum er ekki ætlað að standa undir 
uppbyggingu aðstöðu t.d. fyrir hunda og hundeiganda eða sinna viðhaldi á lóðum og lendum 
sveitarfélaga.  Reykjavíkurborg hefur hingað til hefur staðið undir slíkum kostnaði.   
Í ákvæðum 12. gr. samþykktar um hundahald í Reykjavík nr. 478/2012 kveður á um að gjöldum sé 
ætlað að standa undir kostnaði við framkvæmd samþykktarinnar.  Í 1. gr. gjaldskrár fyrir hundahald í 
Reykjavík nr. 1189/2016 er kveðið á um sama.  Í leiðbeinandi reglum um gerð gjaldskráa vegna 
heilbrigðiseftirlits frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu nr. 254/1999 er ekki gert ráð fyrir slíkum 
kostnaði inn í eftirlitsgjöld heilbrigðisnefnda. Samkvæmt þeim leiðbeiningum eru settar skorður við, 
hvað innheimta 
má með þeim þjónustugjöldum og aldrei má innheimta meira en nemur kostnaði við veitta 
þjónustu. Framkvæmdir í þágu hundaeigenda yrðu líklega ekki samþykktar sem hluti af þjónustu við 
hundaeigendur eða íbúa, heldur miklu fremur almennar framkvæmdir sveitarfélagsins. HER leggur til 
að starfshópi um endurskoðun þjónustu við gæludýraeigendur verði send tillagan til skoðunar. 
 

Reykjavík 16. janúar 2020 
Árný Sigurðardóttir 
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